

Ngày 11/10, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã ký Thỏa thuận về những Nguyên tắc cơ bản cho đối thoại quy tắc trên biên giới giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.



Ngày 11/10, ngay sau các cuộc hội đàm, hội kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Hồ Cẩm Đào cùng hai đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Trung Quốc đã chung kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Trong các văn kiện trên, có văn kiện Thỏa thuận những Nguyên tắc cơ bản cho đối thoại quy tắc trên biên giới giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Theo đó, đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhất trí cho rằng, ghi quyết tâm đáng văn kiện trên biên giới Việt Nam-Trung Quốc là phù hợp với lợi ích căn bản và nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực.

Hai bên nhất trí cùng vào những nhận thức chung mà Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được trong văn kiện trên biên giới, trên cơ sở “Thỏa thuận nguyên tắc

cơ bản giải quyết vấn đề biên giới lãnh thổ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” năm 1993, xấp lý và giải quyết vấn đề trên biển tuân theo những nguyên tắc dưới đây:

1. Lấy đối các quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục, đối xử cho các phía phòng chằm “láng giêng hâu ngh, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hàng tị tòng lai” và tinh thần “láng giêng tít, bên bè tít, đng chí tít, đđi tác tít”, kiên trì thông qua hiệp thòng hâu ngh, xấp lý và giải quyết thủa đáng vấn đề trên biển, làm cho Biển ông trở thành vùng biển hòa bình, hâu ngh, hợp tác, đóng góp vào việc phát triển quan hệ đđi tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

2. Trên tinh thần tôn trọng đđy đđ chng cơ pháp lý và xem xét các yếu tố liên quan khác như lịch s..., đng thđi chiđu cơ đđn quan ngđi hợp lý của nhau, vđi thái đđ xây đng, cơ gng m rng nhn thđc chung, thu hợp bđ đng, không ngng thúc đđy tđn trình đàm phán. Cđn cơ chđ đđ pháp lý và nguyên tắc đđđc xác đđnh bđi luật pháp quđc tđ trong đó có Công đđc Liên hợp quđc vđ Luật Biển năm 1982, nđi đđ tìm kiđm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đđu có thđ chđp nhn đđđc cho các vấn đđ tranh chđp trên Biển.

3. Trong tđn trình đàm phán vấn đđ trên biển, hai bên nghiêm chđnh tuân thđ thủa thuđn và nhn thđc chung mà Lãnh đđo cơp cao hai nước đđ đđt đđđc, thđc hiđn nghiêm túc nguyên tắc và tinh thần của “Tuyên bđ đng xđ của các bên đđ Biển ông” (DOC).

đđi vđi tranh chđp trên biển giữa Việt Nam-Trung Quốc, hai bên giải quyết thông qua đàm phán và hiệp thòng hâu ngh. Nếu tranh chđp liên quan đđn các nước khác, thì sđ hiệp thòng vđi các bên tranh chđp khác.

4. Trong tđn trình tìm kiđm giải pháp cơ bản và lâu dài cho vấn đđ trên biển, trên tinh thần tôn trọng đđn nhau, đđi xđ bình đng, cùng có đđi, tích cực bàn bđc thđo luận vđ những giải pháp mang tính quá đđ, tđm thđi mà không đđnh hđng đđn đđp trđng và chđ trđng của hai bên, bao gđm việc tích cực nghiên cứu và bàn bđc vđ vấn đđ hợp tác cùng phát triển theo những nguyên tắc đđ nêu tđi đđđu 2 của Thỏa thuđn này.

5. Giải quyết các vấn đđ trên biển theo tinh thần tuđn tđ tđm tđn, đđ trđđc khó sau. Vđng bđđc thúc đđy đàm phán phân đđnh vùng biển ngoài của Vịnh Bđc Bđ, đng thđi tích cực bàn bđc vđ vấn đđ hợp tác cùng phát triển tđi vùng biển này. Tích cực thúc đđy hợp tác trên các đđnh vđc ít nhđy cđm nhđ bđo vđ môi trđng biển, nghiên cứu khoa học biển, tìm kiđm, cứu hđ cứu nđn trên biển, phòng chđng, giđm thiđu thiđt hđi do thiên tai. Nđi đđ tđng cđng tin cđy đđn nhau đđ tđo đđđu kiđn cho việc giải quyết các vấn đđ khó khđn hđn.

6. Hai bên tđn hành cuđc gđp đđnh kđ Trđng đđn đàm phán biên giới cơp Chính phđ mđt nđm hai đđn, luân phiên tđ chđc, khi cđn thiđt có thđ tđn hành các cuđc gđp bđt thòng. Hai bên nhđt trí thiđt đđp cơ chđ đđng dây nóng trong khuôn khđ đđn đđi biđu cơp Chính phđ đđ kđp thđi trao đđi và xấp lý thủa đáng vấn đđ trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

